

วิธีการป้องกันรังสีตามหลัก ICRP.

องค์ประกอบที่สำคัญในการพิจารณาการป้องกันรังสี

ในการพิจารณาการป้องกันรังสี จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่จะต้องนำมา
คำนวณเพื่อหาชนิดและความหนาของวัสดุที่จะใช้ป้องกันรวมทั้งการออกแบบแปลนห้องรังสีเอกซ์
ด้วย เพื่อให้การป้องกันเพียงพอและพอเหมาะ องค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่

๒.๑ ปริมาณรังสีสูงสุดที่ ICRP. กำหนดให้แต่ละบุคคลได้รับ

ICRP. กำหนดไว้ว่า บุคคลที่ทำงานด้านรังสี (Radiation Worker) ได้แก่
รังสีแพทย์ พนักงานถ่ายรังสีเอกซ์ พบบาสประจำแผนกรังสีเอกซ์ นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงาน
วิจัยเกี่ยวกับรังสี ฯลฯ จะได้รับรังสีได้ไม่เกิน 100 มิลลิเรมต่อสัปดาห์ เป็นค่าเฉลี่ย
และบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับรังสี (Non Radiation Worker) จะได้รับ
รังสีได้ไม่เกิน 10 มิลลิเรมต่อสัปดาห์ ฉะนั้นการกำหนดความหนาของวัสดุจะต้องให้ปริมาณ
รังสีที่ทะลุผ่านมีค่าไม่เกินค่าทั้งสอง ดังกล่าว แล้วแต่กรณีว่าจะให้การป้องกันแก่บุคคลประเภท
ใด

๒.๒ อัตราการทำงานของเครื่อง (workload)

ปริมาณรังสีที่สะสมใน 1 สัปดาห์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการจะป้องกันมีส่วนที่ขึ้นกับการ
ทำงานของเครื่องมาก ถ้าเครื่องถูกใช้งานหรือมีคนใช้ตลอดเวลา รังสีเอกซ์ถูกผลิตออกมา
บ่อยครั้ง ปริมาณรังสี ณ ตำแหน่งนั้นก็จะมีมากด้วย อัตราการทำงานของเครื่องกำหนดรังสี
เอกซ์วิมิจัดยโรค นิยมใช้เบียร์ มิลลิแอมป์-นาทีกว่า มิลลิแอมป์ในหนึ่งหมายถึงกระแสไฟฟ้าที่

เกิดขึ้นขณะที่อิเล็กตรอนวิ่งจากแคโทด ไนเซนเข้าซึ่งเป็นแอโนด (Target) หรือที่เรียกว่า โฟกัส (Focus) ส่วนหน้าที่คือช่วงเวลาฉายรังสีเอกซ์ ผลคูณระหว่างค่าทั้งสอง ก็คืออัตราการทำงานนั่นเอง ICMP ได้กำหนดค่าสูงสุดของอัตราการทำงานไว้ในปริมาณ 10,000 มิลลิแอมป์-นาทิต่อ สลิปคาห์ แต่โดยปกติแล้วเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ไม่สามารถทำงานได้สูงถึงขนาดนี้ เช่นถ้าเป็นการตามภาพปอดจะต้องถ่ายถึง 6000 ครั้งต่อวัน ^{กิจกรรมสูงสุดจากการทำงานได้สูงสุด} สำหรับในประเทศไทย คนใช้ถ่ายรังสีเอกซ์ตามโรงพยาบาลใหญ่ ๆ มี ประมาณวันละ 100 คนหรือ 150 คนเป็น อย่างสูง และจากการสำรวจพบว่าอัตราการทำงานสูงสุดเฉลี่ยได้ 500 มิลลิแอมป์-นาทิต่อ สลิปคาห์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยโดยปกติเพียงประมาณ 150 มิลลิแอมป์-นาทิต่อสลิปคาห์ แต่ถ้าเป็น โรงพยาบาลเล็ก ๆ หรือคลินิก ค่าเหล่านี้จะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว

ในการพิจารณาประกอบการป้องกันเดินสมควรจะใช้ค่า 1000 มิลลิแอมป์-นาทิต่อ สลิปคาห์ สำหรับห้องรังสีเอกซ์ที่มีคนใช้มาก และ 500 มิลลิแอมป์-นาทิต่อสลิปคาห์สำหรับห้อง รังสีเอกซ์ ที่มีคนใช้ไม่มากนัก การที่กำหนดค่าเกินความเป็นจริงถึง 2 เท่า ก็เพื่อให้การ ป้องกันอยู่ในขั้นปลอดภัยจริง ๆ และรวมไปถึงในอนาคตซึ่งอาจมีคนใช้สูงขึ้นเป็น 2 เท่า การ ป้องกันก็ยังเพียงพอ

2.3 ค่ากิโลโวลต์ที่ใช้ (Kilovoltage Setting)

ค่ากิโลโวลต์ก็คือค่าความต่างศักย์ที่ให้แก่ขั้วทั้ง 2 ของหลอดรังสีเอกซ์ ค่ากิโลโวลต์ นี้เป็นความอากถึงพลังงานสูงสุดของรังสีเอกซ์ที่จะถูกผลิตออกมา เช่นถ้าตั้งค่ากิโลโวลต์เป็น 100 รังสีเอกซ์ที่ถูกผลิตออกมาจะมีพลังงานสูงสุด 100 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ การคูณกลับรังสี ของรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานสูงยอมมอบยรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานต่ำกว่า ฉะนั้นการคำนวณห้องรังสี เอกซ์จะต้องพิจารณาถึงค่านี้ด้วย ICMP ได้กำหนดให้ใช้ค่าสูงสุดของเครื่องเป็นหลัก แต่จาก การสำรวจพบว่าไม่มีแห่งใดที่เคยใช้ค่าสูงสุดของเครื่องในการฉายรังสีเอกซ์ สาเหตุก็เพราะ

1. กระแสไฟที่จ่ายตามสายมีกำลังไฟไม่คงที่ บางครั้งลดลงเหลือเพียง 100 โวลต์ ings ๆ ที่ควรจะเป็น 220 โวลต์ จึงไม่ควรถึงกำลังสูงสุดเท่าที่เครื่องกำหนด

2. เครื่องรังสีเอกซ์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเก่า ประสิทธิภาพลดลง ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่

3. เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตั้งสูงสุดเพราะเกรงหลอดจะเสียหาย

Laksana Jansen et al¹ ได้กล่าวว่า ค่ากำลังสูงสุดที่ใช้ในประเทศไทยอยู่ในช่วง 80-90 กิโลโวลต์และแนะนำให้ใช้ค่า 85 เป็นกำลังสูงสุดในการคำนวณ แต่ในปัจจุบันมีเครื่องที่มีกำลังสูงสุดถึง 150 กิโลโวลต์ จึงเห็นสมควรว่าถ้าเป็นเครื่องที่มีกำลังสูงสุด 100 กิโลโวลต์ จะใช้ค่า 85 เป็นตัวคำนวณ แต่ถ้าเครื่องที่มีกำลังสูงสุด 150 กิโลโวลต์ จะใช้กำลัง 100 กิโลโวลต์ ในการคำนวณ

2.4 ทิศทางของลำรังสีปฐมภูมิ (Orientation of the Primary X-ray Beam)

ทิศทางของลำรังสีขณะฉายมีส่วนสำคัญในการพิจารณาว่า การป้องกันรังสีที่ตำแหน่งต่าง ๆ นั้น จะให้ป้องกันรังสีปฐมภูมิ (Primary X-ray Beam) คือลำรังสีที่พุ่งออกจากหลอดรังสีเอกซ์โดยตรง หรือจะให้ป้องกันเพียงแค่วังสีสะท้อนเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรณีป้องกันมากเกินไป (Over Protection) โดยปรกติแล้วห้องรังสีเอกซ์ส่วนใหญ่จะฉายรังสีเอกซ์ทุกชนิด เช่น ถ่ายเอกซ ของท้อง ศีรษะ แขนขา ที่เรียกว่า "All purpose" โบกรณีเช่นนี้ พบว่าส่วนมากเป็นการฉายเอกซ คือ หันหน้าหลอดรังสีเอกซ์เข้าหาผนังด้านใด

¹ Laksana Jansen et al A Study of Secondary Radiation in Diagnostic X-ray Departments in Thailand and Its Implication in Material Protection Requirements The Thai Journal of Radiology, Volume 5, Number 2 1967,

คานหนึ่งให้ลำรังสีพุ่งไปสู่ผนังคานนั้นในแนวระนาบ' ฉะนั้นผนังคานนั้นจะต้องคำนวณให้หนาพอที่จะป้องกันรังสีปฐมภูมิได้ การถ่ายปอดคนจะมีถึง ๑๐% ของการถ่ายชนิดอื่น ๆ การถ่ายช่องท้อง แขน ขา ศีรษะ ฯลฯ เป็นการถ่ายลงตรง ๆ บนเตียง แล้วให้ลำรังสีพุ่งจากคานบนลงมาในแนวตั้ง การป้องกันรังสีจึงพิจารณาป้องกันผนังคานอื่น ๆ (ยกเว้น คานที่จะให้ถ่ายปอด) เพียงรังสีทุติยภูมิ (Secondary Radiation) เท่านั้น แต่ในขณะเดียวกัน จะต้องให้พื้นหนาเพียงพอจะกันรังสีปฐมภูมิได้สำหรับห้องรังสีเอกซ์ที่เป็นห้องเฉพาะ เช่น ห้อง ถ่ายปอด จะถ่ายเฉพาะปอดอย่างเดียว ห้องถ่ายช่องท้องก็จะถ่ายเฉพาะช่องท้องอย่างเดียว การพิจารณาทิศทางของลำรังสีจะง่ายกว่าแถมมักเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีคนไข้มากเท่านั้น

2.5 รังสีที่รั่วจากเครื่อง (X-ray Tube Leakage)

โดยปรกติถึงแม้ว่าหลอดรังสีเอกซ์จะมีการป้องกันรังสีเพียงพอ คือ บริเวณอื่นที่นอกเหนือจากปากหลอดรังสีเอกซ์ จะมีตะกั่วหนาป้องกันมีชนิดที่เรียกว่า Tube Housing โดยการออกแบบของบริษัทผู้ผลิตก็ตาม รังสีบางส่วนอาจจะลุ่มาบริเวณดังกล่าวมาแล้วนี้ได้ ICRP ได้กำหนดว่าปริมาณรังสีที่รั่ว จะต้องมีไม่เกิน 100 มิลลิเรินเจินซ์ ในเวลา 1 ชั่วโมง ที่ระยะ 1 เมตรจากหลอด จึงจะถือว่าปลอดภัยพอ เพื่อให้เป็นหน่วยที่เหมาะสมอาจแปลงมาใช้ค่า 0.56 มิลลิเรินเจินซ์ คือ มิลลิแอมป์-นาท ที่ระยะ 1 เมตรแทน (ในกรณีนี้ กำหนดค่าอัตราการทำงานสูงสุดของเครื่องเป็น 1000 มิลลิแอมป์-นาท Lakana Samsen et al.² ได้พบว่าปริมาณรังสีที่รั่วจากเครื่องรังสีเอกซ์ในประเทศไทย เฉลี่ย 0.009 มิลลิเรินเจินซ์ คือ มิลลิแอมป์-นาท ที่ระยะ 1 เมตรจากหลอด และที่ค่า 80 กิโลโวลต์ เครื่องส่วนใหญ่มีรังสีรั่วน้อยมากจนไม่สามารถวัดได้ มีเพียง 2-3 เครื่องเท่านั้นที่รังสีรั่วมากแต่ก็ไม่

เกินค่าสูงสุดที่กำหนด Williamson³ ได้รายงานตัวเลขที่ใกล้เคียงกันสำหรับเครื่องรังสีเอกซ์ที่ตรวจที่ประเทศนิวซีแลนด์ และกล่าวว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรังสีสะท้อนจากคนไข้ จึงไม่จำเป็นต้องนำมาคำนวณการป้องกัน จึงสรุปว่าจะไม่พิจารณาค่านี้สำหรับประกอบการคำนวณของรังสีเอกซ์

2.6 ออกคิวแปนซีแฟกเตอร์และยูสแฟกเตอร์ (Occupancy Factor and Use Factor)

ออกคิวแปนซีแฟกเตอร์ (T) หมายถึงโอกาส (Probability) ที่จะมีบุคคลปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่จะพิจารณาการป้องกันในช่วงเวลาทำงานปกติ ICRP. กำหนดค่า T ตามความเหมาะสมดังตารางที่ 2-1

ยูสแฟกเตอร์ (u) คือ โอกาสที่บริเวณที่จะป้องกันได้มีรังสีปฐมภูมิโดยตรง ขณะมีการฉายรังสีเอกซ์ ICRP. ได้กำหนดไว้ดังตารางที่ 2-2

วิธีการคำนวณการป้องกันรังสีโดย ICRP.

ICRP. ได้แนะนำวิธีคำนวณการป้องกันโดยใช้สูตรเพื่อให้ง่ายและสะดวกแก่การคำนวณการป้องกันรังสีปฐมภูมินั้นสูตรที่ใช้คือ

$$B = \frac{Pd^2}{UT} \quad (2-1)$$

เมื่อ B เป็นปริมาณรังสีที่ระยะ 1 เมตร มีหน่วยเป็น เริง เกนซ์ต่อมิลลิแอมป์-นาทีกอส์ปาคาท

³Williamson . . . Nine Year of Radiation Protection Surveys in New Zealand Dental Radiography New Zealand Dental Journal, Volume 59 Number 275 January 1963, หน้า 3-12

ยอมให้ทะลุผ่านวัสดุกันรังสีออกมาได้ แล้วทำให้รังสีที่บุคคลได้รับไม่เกินค่าสูงสุดที่กำหนดโดย ICRP.

P เป็นปริมาณรังสีสูงสุดที่ ICRP กำหนดมีค่าเป็น 0.1 เริงแกนซ์ต่อสปีคาคท์ สำหรับผู้ที่ทำงานด้านรังสี และ 0.01 เริงแกนซ์ต่อสปีคาคท์สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านรังสีตามลำดับ

a เป็นระยะทางระหว่างหลอดรังสีเอกซ์ถึงตำแหน่งที่จะป้องกัน มีหน่วยเป็นเมตร

พ เป็นอัตราความห่างของเครื่องมีหน้าเป็น มิลลิแอมป์-บทที่ต่อสปีคาคท์

u เป็นยูสแฟกเตอร์

x เป็นออกคิวแพนซีแฟกเตอร์

สำหรับการป้องกันรังสีหัตถยกรรม หรือรังสีสะท้อนนั้นน้อยกว่ารังสีปฐมภูมิ เพราะปริมาณรังสีสะท้อนที่ระยะ 1 เมตร จากคนไข้ ในทิศทางที่ตั้งฉากกับรังสีปฐมภูมิมีเพียง 0.1% ของปริมาณรังสีปฐมภูมิตรงตำแหน่งคนไข้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดโฟกัส 1 เมตร

ฉะนั้นระยะจากคนไข้ถึงโฟกัสเป็น 1 เมตร สูตรการคำนวณการป้องกันรังสีสะท้อนจะเป็น

$$0.001B_s = \frac{Pd^2}{WT} \quad (2-2)$$

แต่โดยปรกติแล้วการถ่ายรังสีเอกซ์ไม่ได้ใช้ระยะจากโฟกัสถึงคนไข้เป็น 1 เมตร ฉะนั้นสูตร (2-2) จึงคลาดเคลื่อนจากความจริง การถ่ายรังสีเอกซ์แบบถ่ายลงบนเตียงโดยปรกติใช้ระยะ 76 ซม. ถ้าถ่ายปากใช้ระยะ 160 ซม. Williamson⁴ ได้แกสูตรให้ถูกต้องโดยใช้กฎกำลัง

⁴Willia son B.D.P. Material Protection Design For Diagnostic X-ray Department. National Radiation Laboratory Publication T-23 1969,

สองยุคนี้ และใช้สูตร

$$B_S = \frac{10^3 \text{ Pd}^2}{1.7 \cdot T} \quad (2-3)$$

สำหรับการถ่ายลงบนเตียง และ

$$B_S = \frac{10^3 \text{ Pd}^2}{0.4 \cdot T} \quad (2-4)$$

สำหรับการถ่ายปอด

ตารางที่ 2-1

ค่า Tm บริเวณต่าง ๆ ที่จะพิจารณาป้องกันรังสี

T	สถานที่
1	เรียกว่าบริเวณควบคุม (Control Area) เป็นสถานที่ที่มีคนนั่งทำงานประจำตลอดวัน เช่น สำนักงาน ระเบียบหรือที่พักคนไข้ ซึ่งใหญ่พอจะมีโต๊ะทำงานเข้าไปตั้งได้ ห้องมีค ห้องซ่อมเครื่องมือ ห้องพักพยาบาล ห้องพักและรับแขกที่มีคนนั่งประจำ สนามเด็กเล่น และห้องที่ติดกับห้องรังสีเอกซ์
1/4	เป็นบริเวณที่มีคนเข้าไปอยู่ในบางเวลาไม่ตลอดวัน ได้แก่ ระเบียบแคบ ๆ ที่ไม่อาจตั้งโต๊ะทำงานได้ ห้องพักและรับแขกที่ไม่มีคนนั่งประจำ ห้องพักคนไข้ บริเวณจอดรถ
1/16	เป็นบริเวณที่เกือบไม่มีผู้ใดเข้าไปอยู่เลย ได้แก่ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคนไข้ ห้องน้ำ ทางเดิน และถนน

ตารางที่ 2-2

คำ ข ความบริเวณต่าง ๆ ที่จะพิจารณาป้องกันรังสี

ข	บริเวณ
1	เป็นบริเวณที่ได้รับรังสีปฐมภูมิทุกครั้งที่มีการฉายรังสีเอกซ์ ใต้แก๊สพื้นห้อง (บริเวณเครื่องรังสีเอกซ์พื้น) ประตู บันได เพดาน ที่ถูกฉายด้วยรังสีโดยตรงตลอดเวลา
1/4	เป็นบริเวณที่ได้รับรังสีปฐมภูมิเป็นบางครั้ง ใต้แก๊ส ประตู บันไดห้องที่ไม่อยู่ในทิศทางของรังสีปฐมภูมิ พื้นห้องรังสีเอกซ์พื้น
1/16	เป็นบริเวณที่อาจได้รับรังสีปฐมภูมิบ้างหรือเกือบไม่ได้รับเลย ใต้แก๊ส เพดานห้องที่ไม่มีการก่ายรังสีเอกซ์ - ชนิดต้องให้ลำรังสีปฐมภูมิพุ่งขึ้นไปด้านบน